

## BÁO CÁO

### **Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014**

Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU ngày 06/11/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về *tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015*, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku báo cáo kết quả như sau:

#### **I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông tri số 05-TT/TU ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014<sup>(1)</sup> gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các nội dung trọng tâm như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể chính trị - xã hội thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh<sup>(2)</sup>. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhất là ở cơ sở<sup>(3)</sup>. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các tổ chức cơ sở Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 2 năm thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*”<sup>(4)</sup>; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014)<sup>(5)</sup>...

Trên tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

---

<sup>(1)</sup> Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014*”.

<sup>(2)</sup> Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 17/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”*”.

<sup>(3)</sup> Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”.

<sup>(4)</sup> Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác”*”.

<sup>(5)</sup> Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*”.

Chí Minh năm 2014 phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị gắn với việc tiếp tục khắc phục các khuyết điểm, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, góp phần khắc phục các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

## **2- Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng, các cơ quan tuyên truyền đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố với nhiều hình thức sinh động như: tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền<sup>(6)</sup>. Tổ chức các chương trình phát thanh, chuyên mục truyền hình, đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự, gương về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng đưa các bài viết, tìm hiểu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tài liệu bổ trợ cho nội dung để học tập sinh hoạt chi bộ. Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Khoa học lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề năm 2014 cho 350 đồng chí là cán bộ chủ chốt thành phố, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổ chức và phát động Lễ trồng cây “*Đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2014); tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước; chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh<sup>(7)</sup>.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, như: phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”<sup>(8)</sup>,

<sup>(6)</sup> Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố đã tổ chức treo hơn 400 lượt băng rôn với hơn 800 câu khẩu hiệu, sửa chữa 6 cụm pa nô và làm mới 300 khẩu hiệu panô bướm, treo hơn 8.000 cờ và trang trí 3 cầu bộ hành với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đài TT-TH thành phố đã xây dựng 562 tin, 286 bài phóng sự tường thuật thu thanh và truyền hình về các hoạt động “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh của Đài TT-TH thành phố và Đài PT-TH tỉnh. Trang Thông tin điện tử thành phố đưa 60 tin, bài viết gương người tốt, việc tốt của các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội. Bản tin Thông tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố đã chú trọng đưa các bài viết, những câu huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương điển hình tiên tiến và một số tài liệu bổ trợ cho nội dung sinh hoạt, học tập hằng tháng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

<sup>(7)</sup> Đội thông tin lưu động tuyên truyền hơn 80 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ lồng ghép tuyên truyền với những nội dung như: biểu dương gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số từ xã, phường đến thành phố.

<sup>(8)</sup> Năm 2014, thành phố có 222/254 khu dân cư văn hóa (đạt 87,4%), 45.543/48.236 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 94,4%).

“Ngày vì người nghèo”<sup>(9)</sup>, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào “Năm xung kích”, “Bốn đồng hành” của thanh niên<sup>(10)</sup>; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Quỹ tiết kiệm làm theo gương Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững”<sup>(11)</sup>; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”<sup>(12)</sup>; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”<sup>(13)</sup>; Công đoàn thành phố với cuộc thi 60 năm thành lập Đảng bộ thành phố, 85 năm Công đoàn Việt Nam và phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Các xã, phường có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đến tận các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.

Các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh đảm bảo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chú trọng các môn học giáo dục công dân, văn học, lịch sử, giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoại khóa...; thông qua các tiết sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo”.

### **3- Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp**

Trong năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương

<sup>(9)</sup> Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 306 suất quà cho hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 53 hộ nghèo với số tiền 310 triệu đồng (theo đề án giảm nghèo của Mặt trận thành phố); hỗ trợ xây dựng 06 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 240 triệu đồng, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi,...

<sup>(10)</sup> Thành đoàn Pleiku tổ chức trao 10.000 áo ấm cho 09 đoàn cơ sở xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số trong chương trình “Ấm áp mùa đông” và “Xuân tình nguyện” năm 2014; trích quỹ “kế hoạch nhỏ” xây dựng 2 căn nhà “khăn quàng đỏ” với trị giá 90 triệu đồng; vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 284 đơn vị máu; phối hợp với Trung đoàn 48- Sư đoàn 320 tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện tại xã Trà Đa; tổ chức hành trình về nguồn tại xã Gào nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố,...

<sup>(11)</sup> Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã thành lập 10 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; 41 “trục đường phụ nữ tự quản”; xây dựng 104 tổ, nhóm tiết kiệm xoay vòng có 1.187 hội viên tham gia; tiếp tục duy trì phát triển quỹ “tiết kiệm làm theo gương Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đến nay có hơn 44.258 hội viên tham gia với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, đã cho 903 hội viên vay; phát động ủng hộ “Chung sức vì biển đảo quê hương” với hơn 103 triệu đồng,...

<sup>(12)</sup> Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức gây quỹ “Nghĩa tình đồng đội” năm 2014 với hơn 71 triệu đồng; xây dựng 40 tổ tiết kiệm vay vốn ủy thác cho vay qua hội đoàn thể với số tiền gần 25 tỷ đồng; đã xóa 05 nhà dột nát của hội viên. Tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cho gần 6.500 lượt người tham dự,...

<sup>(13)</sup> Hội Chữ thập đỏ thành phố, hiện nay các cơ sở Hội đang quản lý 183 địa chỉ, trong đó có 129 địa chỉ đã được 52 cá nhân và tổ chức trợ giúp. Vận động xây dựng 02 căn nhà tình thương; thực hiện chương trình “Ngân hàng bò”, đã vận động ủng hộ và bàn giao 03 con bò cho 03 hộ gia đình khó khăn; vận động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, khó khăn;...

đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố. Đến nay, hầu hết các vấn đề cần phải làm ngay sau kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và ở các cơ quan thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu đề ra. Đối với những vấn đề cần tập trung chỉ đạo nhưng cần có thời gian, đang tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục khắc phục trong thời gian đến.

Cùng với việc khắc phục các khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy kiên quyết trong chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với các trường hợp đảng viên vi phạm. Năm 2014, số đảng viên ở Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật là 27 đồng chí. Hình thức kỷ luật: khiển trách 16 đồng chí, cảnh cáo 8 đồng chí, cách chức 2 đồng chí, khai trừ 01 đồng chí. Trong đó, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 22 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đồng chí. Nội dung vi phạm về việc thực chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm<sup>(14)</sup>. Qua đó, cán bộ, đảng viên thành phố có sự chấn chỉnh và chuyên cần so với trước, góp phần cảnh báo, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

#### **4- Kết quả thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước**

Trong năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch<sup>(15)</sup> để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan chính quyền đã gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhất là giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến đạo đức, trách nhiệm công chức như: giảm bớt phiền hà cho công dân và tổ chức đến liên hệ công việc tại “*Bộ phận một cửa hiện đại*” Ủy ban nhân dân thành phố; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân các xã, phường; chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị. Tăng cường quản lý cán bộ trong giờ hành chính, kỷ luật phát ngôn, thái độ tắc trách, vô cảm của một bộ phận công chức Nhà nước, bước đầu đã tạo được niềm tin của nhân dân... Do đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cho nhân dân tăng lên, hồ sơ bị chậm trễ giảm 2,5% so với năm 2013<sup>(16)</sup> và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

#### **5- Chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề năm 2014**

<sup>(14)</sup> Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “*Những điều đảng viên không được làm*”.

<sup>(15)</sup> Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”.

<sup>(16)</sup> Tỷ lệ hồ sơ giải quyết cho nhân dân bị chậm trễ năm 2013 là 11%; 9 tháng đầu năm 2014 là 8,05%.

Để triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2014 vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Bí thư cấp ủy các cấp. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy ban hành văn bản đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thông báo thời gian cụ thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014<sup>(17)</sup> để nắm bắt tình hình triển khai ở các tổ chức Đảng. Đồng thời, gắn với thực hiện việc phân công cấp ủy viên các cấp hàng tháng tham gia sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ, chi bộ phụ trách<sup>(18)</sup> và các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ. Do đó, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chuyển biến về nội dung sinh hoạt.

Qua tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, có thể thấy một số tổ chức cơ sở Đảng có những tìm tòi, sáng tạo trong cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện của mình như: Hàng quý, lựa chọn một chi bộ trực thuộc để tiến hành chỉ đạo làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm triển khai, nhân rộng (*điển hình như Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ phường Yên Thế, Đảng bộ xã Chư Á...*); có Đảng bộ chuẩn bị hết sức chu đáo về nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý như: chủ động hướng dẫn xây dựng báo cáo chuyên đề từng quý và gợi ý những câu hỏi đề đảng viên chuẩn bị trước khi sinh hoạt chuyên đề (*điển hình như: Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ phường Thống Nhất*); có chi bộ cơ sở tổ chức học tập chuyên đề trong toàn thể cán bộ, đảng viên, sau đó tổ chức viết thu hoạch để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên gắn với đăng ký viết Sổ tay “Làm theo gương Bác” (*Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh*)...

Từ cách làm đó, đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong sinh hoạt chuyên đề hàng quý về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung báo cáo chuyên đề được cấp ủy chi bộ quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo 2 phần (*phần học tập chuyên đề và phần liên hệ*). Không khí thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, hết sức sôi nổi, thẳng thắn, đi vào trọng tâm; đã phát huy được tinh thần dân chủ, tính lãnh đạo, tính chiến đấu và giáo dục của tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua thảo luận, các chi bộ đã liên hệ, thảo luận làm rõ được trách nhiệm tập thể, cá nhân cần phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện việc “làm theo” gương Bác thông qua từng chủ đề của mỗi quý.

<sup>(17)</sup> Công văn số 182 -CV/BTGTU ngày 18/3/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “*thông báo thời gian sinh hoạt chuyên đề năm 2014*”.

<sup>(18)</sup> Kế hoạch số 51- KH/TU ngày 24/4/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa X) dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách*”; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Thí điểm xây dựng mô hình Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu*”.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị ở thành phố và xã, phường đã hoàn thành việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức của ngành để triển khai việc “*làm theo*” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đúc kết chuẩn mực đạo đức thành những khẩu hiệu, tiêu chí ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện như Đảng bộ Cơ quan Đảng- Đoàn thể thành phố; Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố, Công an thành phố, Chi cục thuế thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố, Đảng bộ phường Tây Sơn, Đảng bộ xã Chư Á...

### **6- Kết quả việc thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*”**

Nhìn chung trong năm 2014, đa số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện có nền nếp việc đăng ký làm theo gương Bác hàng năm và tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện của cá nhân theo định kỳ hàng tháng<sup>(19)</sup>. Các cấp ủy Đảng đã duy trì việc phân công đảng viên báo cáo kết quả thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*”, lấy đó làm căn cứ nhận xét, xác định đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo định kỳ 6 tháng, 1 năm để đánh giá, phân loại và biểu dương, khen thưởng đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

### **7- Tổ chức chương trình giao lưu những điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở đến thành phố**

Thực hiện Kế hoạch năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức tốt chương trình giao lưu những điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở đến thành phố. Trong đó, chỉ đạo, hướng dẫn 02 đơn vị làm điểm: Đảng bộ phường Tây Sơn tổ chức Lễ báo công, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức chương trình giao lưu những điển hình, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi “*Người người làm việc tốt*” noi gương Bác Hồ vĩ đại ngay tại cơ sở.

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014), thành phố đã tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến cấp thành phố, tại buổi giao lưu các điển hình tiên tiến đã trao đổi, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trong việc thực hiện “*Làm theo gương Bác*” của cá nhân, tập thể; đồng thời, thành phố đã khen thưởng 44 tập thể và 100 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

### **8- Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)**

<sup>(19)</sup> Nội dung đăng ký tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị về: Rèn luyện phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tinh thần đoàn kết, ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về trách nhiệm chủ động tham gia giải quyết những tồn tại, hạn chế trong tập thể cơ quan, địa phương, đơn vị; phấn đấu làm tốt công tác vận động quần chúng, không quan liêu, gây phiền hà, những nhiễu nhân dân.

Nhằm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 45 năm thực hiện Di chúc của Bác một cách sâu rộng, thiết thực hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn cụ thể cách thức, nội dung và thời gian sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính quyền, sinh hoạt các đoàn thể<sup>(20)</sup> trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2014.

Theo đó, trong tháng 9/2014 các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thành phố và cơ sở tập trung ban hành hướng dẫn và tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề 45 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị. Một số Đảng bộ xã, phường đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền đề cương, chiếu phim tư liệu 45 năm thực hiện Di chúc gắn với liên hệ, kiểm điểm đánh giá kết quả của Đảng bộ cơ sở trong 45 thực hiện Di chúc ở địa phương. Đồng thời, đã hướng dẫn các chi bộ, cơ quan, các đoàn thể ở cơ sở đưa nội dung 45 năm thực hiện Di chúc vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể gắn với tuyên truyền kỷ niệm các lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong năm 2014 và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng các cụm loa truyền thanh, xe loa tuyên truyền... Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố<sup>(21)</sup> lồng ghép nội dung 45 năm thực hiện Di chúc của Bác với việc tuyên truyền các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành mình. Ngoài ra, các cơ quan tuyên truyền của thành phố cũng đã kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, giá trị của Di chúc.

Trong tháng 10/2014, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố đã tiến hành đợt sinh hoạt chính trị 45 năm thực hiện Di chúc trong sinh hoạt chi bộ của cơ quan, đơn vị. Qua theo dõi các cơ quan, đơn vị ngoài việc chuẩn bị báo cáo chuyên đề đảm bảo các nội dung, thời gian, cách thức tiến hành theo hướng dẫn của Thành ủy. Với từng loại hình chi bộ đã liên hệ, kiểm điểm sâu sắc các nội dung 45 năm thực hiện Di chúc của Người, như: chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố liên hệ kiểm điểm các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư, công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương của thành phố về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống nhân dân... với các chi bộ cơ quan tập trung liên hệ kiểm điểm việc thực hành đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; việc thực hiện quy định nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; kết quả thực hiện Nghị

<sup>(20)</sup> Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU ngày 22/9/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)”.

<sup>(21)</sup> Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân thành phố...

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”... Các chi bộ cơ quan sự nghiệp, trường học đã liên hệ, kiểm điểm công tác giáo dục, bồi dưỡng giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau; công tác đảm bảo an ninh học đường; xây dựng đạo đức nhà giáo “*Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo*”; công tác giữ gìn y đức và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y, bác sỹ...

Trong tháng 11/2014, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở đã tập trung kết hợp đánh giá liên hệ, kiểm điểm 45 năm thực hiện Di chúc với học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu “*làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân*” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”. Thông qua sinh hoạt chuyên đề này, các cấp ủy Đảng đã xác định được một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

### **9- Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.**

Công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên. Năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 5 Đảng bộ cơ sở, 12 đồng chí Thường trực Đảng ủy theo Điều 30 - Điều lệ Đảng và kiểm tra thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với 4 Đảng bộ cơ sở và 10 đồng chí Thường trực Đảng ủy có lồng ghép nội dung việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt*”. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát theo Điều 32- Điều lệ Đảng đối với 2 chi bộ cơ sở, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Ban Tuyên giáo Thành ủy giám sát chuyên đề đối với 5 Đảng bộ xã, phường về công tác tham mưu của Bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị triển khai có hiệu quả và phê bình, uốn nắn những đơn vị chưa tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở tổ chức mình, chú trọng kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề năm 2014 “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*” và viết Sổ tay “*Làm theo gương Bác*” của đảng viên.

## **II- ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1- Ưu điểm**



Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” năm 2014 trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác tích cực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “*Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020*”, góp phần nhân rộng và bước đầu tạo sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

## **2- Tồn tại, hạn chế**

- Việc đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng quý của chi bộ, cơ quan, đoàn thể chưa thường xuyên; tổ chức học tập chuyên đề có nơi nhận thức chưa thống nhất, kết quả còn hạn chế, chưa coi đó là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

- Việc “*làm theo*” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đồng đều trong cán bộ, đảng viên; một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thật sự gương mẫu và tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; ý thức trách nhiệm đối với nhân dân của một số cán bộ, công chức còn thấp, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng...

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai viết Sổ tay ở một số tổ chức Đảng chưa chặt chẽ, cụ thể dẫn đến nội dung đăng ký còn chung chung; một số đảng viên hời hợt đăng ký nội dung Sổ tay và thực hiện tự nhận xét hàng tháng còn trùng lặp. Việc tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân theo định kỳ hàng tháng chưa nghiêm, cá biệt có trường hợp đảng viên vài tháng mới nhận xét một lần cho các tháng vào Sổ tay. Công tác nhận xét 6 tháng, 1 năm của tổ chức Đảng còn chung chung, chưa chỉ rõ cho đảng viên hướng khắc phục. Việc thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*” ở một số chi bộ khu dân cư hiệu quả mang lại chưa cao, còn mang tính hình thức.

- Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai còn chậm.

### **3- Nguyên nhân**

#### *3.1- Nguyên nhân ưu điểm*

- Nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, do đó Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

- Đảng bộ thành phố đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy trong triển khai nhiệm vụ.

#### *3.2- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế*

- Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng, một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao, nên công tác chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được còn hình thức, mang tính đối phó, thậm chí đổ lỗi cho khách quan.

- Tính tự giác, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*” của đảng viên chưa tiến hành thường xuyên.

### **4- Một số kinh nghiệm**

*Thứ nhất*, Các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nếu có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức và biện pháp chỉ đạo khoa học, sáng tạo thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có chất lượng tốt, tạo ra được phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và cơ sở.

*Thứ hai*, Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương về đạo đức lối sống cho cấp dưới noi theo; cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân; giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân.

*Thứ ba*, Cần gắn thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình triển khai cần quan tâm đến công

tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua đó để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tế ở cơ sở.

*Thứ tư*, Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, coi trọng các hình thức nêu gương điển hình trong cơ quan, đơn vị.

### **III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ THÔNG TRI 05-TT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NĂM 2015**

Năm 2015 là năm các cấp ủy Đảng tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

**1- Chủ đề năm 2015:** *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”*.

#### **2- Những nhiệm vụ chủ yếu năm 2015**

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, nhất là những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) *“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”* để tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu khắc phục, mang lại kết quả cụ thể, thiết thực.

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sổ tay *“Làm theo gương Bác”* trong cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về *“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”* trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về *đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu*

*câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.*

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc xây dựng mô hình và tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các hình thức phù hợp theo hướng dẫn của thành phố; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực và phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm...

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” gắn với khen thưởng các gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cơ sở đến thành phố.

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các TCCS Đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể t/phố,
- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy,
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố,
- Các đ/c Thành ủy viên (khóa X),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

  
Phan Ngọc Anh